

BÁO CÁO

Tình hình tư tưởng, nguyện vọng Nhân dân trong tỉnh tháng 5 năm 2022

I. Tình hình được đông đảo người dân trong tỉnh quan tâm

Trong tháng, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (Ban Thường trực) tiếp nhận tổng hợp 409 ý kiến của các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện; báo cáo viên, cộng tác viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phản ánh dư luận trong các tầng lớp nhân dân. Qua phản ánh, nổi lên một số vấn đề như sau:

1. Lĩnh vực sản xuất, kinh doanh

- Bà con nông dân đang tập trung chăm sóc vụ lúa Hè Thu, các trà lúa phát triển tương đối tốt, tình hình dịch bệnh trên lúa được các ngành chức năng tuyên truyền và khuyến cáo người dân theo dõi nhằm phát hiện sớm và điều trị kịp thời, không làm ảnh hưởng đến năng suất; tình hình giá cả các loại rau, củ, quả ổn định đảm bảo cho nông dân có lãi. Tuy nhiên, tình hình giá cả mặt hàng xăng, dầu và giá vật tư nông nghiệp vẫn đang ở mức cao và chưa có chiều hướng giảm, giá cả một số nông sản như xoài, mít thiếu ổn định, khó tìm được đầu ra, chủ yếu tiêu thụ trong thị trường nội địa... đã tác động đến tâm lý lo lắng trong các tầng lớp nhân dân.

- Dư luận trong nước bày tỏ sự phấn khởi trước Hội nghị giữa khối ASEAN với Hòa Kỳ đã diễn ra thành công tốt đẹp. Hội nghị được Tổng thống Hoa Kỳ đánh dấu là một “Kỷ nguyên mới” giữa Hoa Kỳ và ASEAN đang được mở ra ở khu vực Châu Á-Thái Bình Dương và là quan hệ “Đối tác toàn diện”. Đặc biệt, kết quả lớn nhất là đã ra được tuyên bố chung giữa Hoa Kỳ và khối ASEAN. Riêng quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam với tinh thần “Chân thành, lòng tin, trách nhiệm” của Việt Nam và thông điệp về ngoại giao của Thủ tướng Phạm Minh Chính: Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy đối với tất cả các nước trên thế giới. Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn cấp cao của Chính phủ đã có những buổi trao đổi làm việc với các chính giới lớn, các đối tác chiến lược rất quan trọng trong một lịch trình dày đặc tại Hoa Kỳ và đạt được một số kết quả quan trọng. Đặc biệt, là các nhà đầu tư, các doanh nghiệp lớn hàng đầu thế giới, đều mong muốn đầu tư vào các lĩnh vực chuyển đổi kinh tế - xã hội số; năng lượng tái tạo, năng lượng xanh sạch, để góp phần đạt mục tiêu mà Việt Nam đã cam kết ở Hội nghị COP 26...

2. Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

** Về lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo:*